

เสธ.หิมาลัยมอบตัว-ผู้กองลับ-ภายังส่องทบท

ทหารพระธรรมบุญนำ เสธ.หิมาลัยมอบตัว ตร.ภาค 5 แล้ว ก่อนคุมตัวเข้ากรุงเทพฯ มาสอบเอง ส่วน'ผู้กองลับ-ไฉญา'ยังส่องทบท เจ้าตัวยืนยันกรานให้การในชั้นศาลทั้งหมด ด้าน'เสธ.มอຍ'กร้าว ประกาศต่อไปนี่ขอเป็นฝ่ายรุกบ้างหลังจากตั้งรับมา โดยตลอด ผบ.ทบ.สั่งต้นสังกัดทักรายการทหารที่หัวพันคดีลอบวางระเบิดบ้าน ผบ.เรือนจำเชียงใหม่ (อ่านหน้า 21)

สำนักหอสมุด

หิมาลัย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. เชียงใหม่ว่า เวลา 13.45 น. นายทหารพระธรรมนูญ ประกอบด้วย พ.อ.จุลพงษ์ อินธรงค์ รองผู้อำนวยการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พ.ท.ธำรงค์ศักดิ์ วิวัฒนาวิช ผู้ช่วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พ.ต.ชชาติ บุญทวี ผู้ควบคุม ได้นำตัว พ.ค.หิมาลัย ผิวพรรณ เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อขำมอบตัวตามคณมาขเรียกของพนักงานสอบสวนในคดีวางระเบิดบ้านพักเรือนจำกลางพิเศษเชียงใหม่ ซึ่งการสอบสวนของตำรวจพบว่า พ.ค.หิมาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาอีก 2 คน คือ ร.อ.ฉัฐพงศ์ ทองโกมล หรือผู้กองอิน และนายชกัญญาหรือญา ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งยังไม่ได้เดินทางมามอบตัวตามนัด

ต่อมา พ.ต.อ.ประสาน วงศ์ใหญ่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) ได้เดินทางมาร่วมฟังการสอบสวน ซึ่งเป็นการสอบสวนร่วมกันระหว่างตำรวจและทหารพระธรรมนูญ ตามข้อตกลงของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวว่าคดีนี้ไม่หนักใจแต่อย่างใด ทุกอย่างทำไปตามกฎหมายและพยานหลักฐาน คำรวจมีความมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงออกหมายจับ

อีก 1 ชั่วโมงต่อมา พ.ต.อ.ประสานได้ออกมาจากห้องสอบสวน พร้อมบอกว่าในเบื้องต้น พ.ค.หิมาลัยได้ขอให้การในชั้นศาลทั้งหมด ขึ้นตอนต่อไปตำรวจจะมอบตัว พ.ค.หิมาลัยให้กับนายทหารพระธรรมนูญควบคุมตัวไปสอบสวนกันเอง ส่วนจะให้ผู้ต้องหาประกันตัวหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของฝ่ายทหาร แต่ตามข้อตกลงหากจะให้มีการประกันตัว ฝ่ายทหารต้องมาสอบถามความเห็นทางพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจก่อนกรณีการขึ้นศาลก็เช่นกัน ถ้าผู้ต้องหาเป็นทหารก็ต้องขึ้นศาลทหาร แต่หากทหารเข้าร่วมกระทำความผิดพลเรือนก็ต้องมาขึ้นศาลพลเรือน สำหรับนายชกัญญาหรือญาไม่มามอบตัวนั้นจะทำหมายเรียกไปอีกครั้ง หากไม่มา

คงต้องออกหมายจับต่อไป
 คัดข้อถามที่ว่า เมื่อ พ.ค.หิมาลัยไปขึ้นศาลทหารไม่คิดว่าฝ่ายทหารจะให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีหรือ พ.ต.อ.ประสานกล่าวว่า ทหารจะช่วยเหลือกันอย่างไรก็ได้ เราไม่กลัว เพราะว่าคดีนี้มีผู้ใหญ่ให้ความสนใจจับตาอยู่ ผู้ต้องหาจะหลุดหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาล ส่วนการดำเนินคดีกับ พ.ค.อินทรีรัตน์ ยอดบางเขย หรือ เสธ.ม้อย นายทหารประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด(บก.ตส.) ซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจับขังพันบอสนั้น หากปฏิเสธทางพนักงานสอบสวนก็จะมีการสืบพยานต่อไป แต่ถ้าสารภาพเรื่องก็จบ ไม่ต้องไปขึ้นศาลทหาร เนื่องจากเป็นคดีแพ่งธรรมดา

ต่อมานายทหารพระธรรมนูญได้คุมตัว พ.ค.หิมาลัยเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยจะควบคุมตัวไว้ที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ทั้งนี้ พ.ค.หิมาลัยไม่ยอมมอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด

ด้าน พ.ต.อินทรีรัตน์กล่าวว่า เพิ่งได้รับหมายจับเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา โดยในหมายระบุให้ไปพบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ แต่คิดว่าจะไปพบพนักงานสอบสวนก่อน เพื่อเข้าพูดคุยกับ พ.ต.อ.ท.อ่วม จันท์เพ็ญ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 ว่าจะเอาอย่างไร แม้ว่าจะมีโทษปรับแค่ 800 บาท แต่ตนก็จะไม่ยอมรับเพราะถือว่าไม่ได้ทำผิด ไม่ได้เป็นแจมมือพันบอสน

"ที่สำคัญนอกจากปัญหาสุขภาพที่หันเพิ่งไปผ่าตัดบายพาสหัวใจ เมื่อปลายปี 2541 ที่ผ่านมมาแล้ว ที่ผมไม่ไปรายงานตัวในวันนี้ (29 มกราคม) เพราะไม่อยากไปเจอกับ พ.ค.หิมาลัย ผิวพรรณ ภาพจะออกมาไม่ดี ผู้บังคับบัญชาสั่งมา ผมก็เลยคือเป็นฝ่ายเดียว เลยขอเลื่อน" พ.ต.อินทรีรัตน์กล่าว และว่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่กรุงเทพฯ ถูกตำรวจกองปราบติดตามตลอดเวลา แม้จะเข้าบ้านพักแล้วพัฒนาการก็ยังมีความรุ่ง 2 นายคอยติดตาม คนรู้ดีว่าใครจะเล่นงาน

พ.ต.อินทรีรัตน์กล่าวอีกว่า ไม่เคยทำธุรกิจผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องระเบิด และเชื่อว่า พ.ค.หิมาลัยก็ไม่เกี่ยวข้อง เพราะคนรู้จักดี คนเป็นคนไม่มีถูกจึงไม่รู้ว่าจะชวนชวนหาเงินหาทองไปทำไม และช่วงที่เกิดเรื่อง ก็ไม่เคยวิ่งเต้นไปขอความช่วยเหลือจากใคร โดยเฉพาะ พ.ต.ส.นันทน์ เพราะไม่อยากให้ พ.ต.ส.นันทน์ลำบากใจ

"ไม่ทราบว่าจะทำไ้ ผมจะต้องถูกกักขังอยู่ตลอดเวลา ทั้งมาเพื่อในทนายรับจำ จนมาถึงเรื่องระเบิด รวม

ทั้งเรื่องพันบอสน ค่อไปผมจะเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกบ้างที่ผ่านมามีรับมาโดยตลอด เชื่อกันว่าถูกกักขังแกล้งทางการเมือง เพราะมีคนกีดกันไม่ให้ผมไปลงพรรคประชาธิปไตย เพราะมันกลัวผม" พ.ต.อินทรีรัตน์กล่าว และว่า เมื่อเกิดเรื่องได้ไปหาทนาย คงดี ที่วัดสันป่าดอง เพื่อลดความผิดและผูกสาขาสัญจร รู้สึกสบายใจขึ้น
 ผู้สื่อข่าวถามถึงการที่ พ.ต.อ.ธีรเดช มีเพียร ปลัดกระทรวงกลาโหมระบุว่า จะส่งตัวกลับ บก.ตส. พ.ต.อินทรีรัตน์กล่าวว่า พร้อม เพราะมีตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำ บก.ตส. อยู่แล้ว อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำเป็นความลับทางราชการ เปิดเผยไม่ได้ เดินทางไปทั่ว ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นเรื่องความลับของชาติ และตนก็มานั่งทำงานในกรุงเทพฯด้วย โดยจะบินมาทุกเช้าวันจันทร์ และจะบินกลับทุกวันศุกร์

พ.ต.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) กล่าวว่า ทางกองทัพก็ได้ดำเนินการตามระเบียบกับนายทหารที่พิพพันการสอบสวนระเบิดบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่คือ ให้พักราชการไว้ก่อน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดของนายทหารทั้งสองจะต้องทำเรื่องขอคำสั่งพักราชการมา ส่วน ร.อ.ฉัฐพงศ์ ทองโกมล ที่กำลังศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแผนกทหารปืน ก็ไม่มีปัญหาด้านการเมือง ถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

"กองทัพพมามีมาตรการดูแลเรื่องการนำอาวุธออกจากคลังอย่างเข้มงวดมานานแล้ว แต่อาจจะมีการลักลอบออกมาจากชายแดน หรือว่าก็หลุดออกจากคลังของเรา" พ.ต.อ.สุรยุทธกล่าว